



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๒๔ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรมได้เชิญท่านเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำสรุปข้อสั่งการฯ และรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านรับทราบข้อสั่งการและพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อสั่งการฯ และรายงานการประชุมฯ ได้ทางคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชิต เกิดขวัญ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ข้อสั่งการฯ



รายงานการประชุมฯ

สรุปประเด็นข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p><b>๑. การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๕ ประการหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑.๑ นโยบายที่ ๑ การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p> <p>การจัดระเบียบสังคมมักนึกถึงการจัดระเบียบสถานบริการ การป้องกัน การลักลอบค้าประเวณี การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าใช้สถานบริการ ที่อยู่ในการดูแลของกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถเป็นการจัดระเบียบ บ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและชุมชน สามารถพิจารณาจัดระเบียบในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบตลาด จัดระเบียบร้านค้า ที่อยู่ในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ความโปร่งใสในการทำงาน ไม่ให้มีผู้เอารัดเอาเปรียบ ช่มเหรงรังแก และใช้อำนาจครอบงำประชาชนอยู่ในชุมชน กรณีที่อยู่นอกเหนืออำนาจหรือเป็นเรื่องร้ายแรงเกินการป้องกันและจัดการ ให้ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ หากเป็นกรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้ร่วมดำเนินงาน สนับสนุนและมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว</p> <p>๑.๒ นโยบายที่ ๒ การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด</p> <p>การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและการคัดกรองเบื้องต้น สามารถปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก จากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ เช่น การประกาศเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สามารถดำเนินการได้ทันที และไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสำคัญต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ เช่น ที่ตรวจสารเสพติด</p> <p>ควรดำเนินการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกชุมชน มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดติดตามประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วย การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิด การพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกชุมชน</p> <p>๑.๓ นโยบายที่ ๓ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน</p> <p>ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากอาชีพที่คนในชุมชนทำอยู่ ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาและเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในปัจจุบันมีการดำเนินงานหลายโครงการแต่มีการรายงานผลที่ค่อนข้างน้อย ทั้งในอาชีพพื้นฐานและอาชีพเฉพาะ เช่น การส่งเสริมประมงพื้นบ้าน การทำสวน การท่องเที่ยวชุมชน ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์</p>	สำนัก/กอง และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำระบบน้ำของตนเองสามารถปลูกผักได้แม้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง และในแต่ละแห่งสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองโดยใช้จุดเด่นของชุมชนเพิ่มรายได้ ยกตัวอย่างมูลนิธิมิชชั่นวิระไวทยะ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานนอกจากจะเพิ่มรายได้แล้วยังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย อีกทั้งในหลายแห่งยังรณรงค์ให้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นกัน</p> <p>ในการนี้ ควรให้มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป</p> <p>๑.๔ นโยบายที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน</p> <p>หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือ การทำให้ชุมชนสะอาด การจัดระเบียบถนน บ้านเรือน ตลาด ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่ รณรงค์ให้มีการดูแลถนน คูคลอง เช่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูลำห้วยชุมเห็ด จากคลองที่มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก กลายเป็นคลองที่สะอาด เป็นความร่วมมือจากคนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถรณรงค์ให้นำป้ายโฆษณาเก่า รวมถึงป้ายที่หมดวาระแล้วออก หากทำสำเร็จให้ถ่ายภาพรายงานผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมดำเนินการติดตาม โดยอาจเริ่มจากถนน ๑ สาย เพื่อความสวยงามและการใช้ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ</p> <p>การปลูกต้นไม้ตกแต่ง เช่น ต้นทองอุไร โดยให้ปลูกต้นกล้าที่สูงประมาณสองเมตรเพื่อให้เกิดผลที่เร็ว ยกตัวอย่างที่ปรางค์กู่สวนแตง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็ออกดอกสวยงาม รวมถึงในปัจจุบันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีต้นทองกวาวออกดอกสวยงามเต็มถนนแม้จะอยู่ในหน้าแล้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาถ่ายภาพซึ่งเกิดจากการที่คนในชุมชนร่วมมือกัน รวมถึงการรับประทานอาหารเช้าของแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละแห่งจะมีอาหารที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา มีไก่ย่างท่าช้าง ขนมจีนประโดก ผัดหมี่โคราช เป็นต้น ในการนี้ ต้องส่งเสริมสนับสนุนตามบริบทความรับผิดชอบของท้องถิ่นให้อาหารเหล่านี้เป็นที่รู้จัก หากสถานที่มีความสวยงาม อาหารเป็นเอกลักษณ์ ร้านค้าและนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้น</p> <p>๑.๕ นโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน</p> <p>โครงการน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนควรให้ความสำคัญกับระบบประปาอย่างมาก จากการสำรวจมีจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดจำนวนมากว่า ๖๐,๐๐๐ แห่ง แต่คุณภาพน้ำมีทั้งดื่มได้และดื่มไม่ได้ (น้ำสำหรับอุปโภค) ไม่มีระบบการกรองน้ำและมีเพียงการสูบน้ำส่งเข้าไปในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องพัฒนาคุณภาพเพื่อที่จะสามารถรองรับนโยบายดังกล่าวได้ โดยต้องมีการกำหนดคุณภาพในมาตรฐานที่สูงเพื่อให้เกิด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>การพัฒนา โดยระบบประปาที่อยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ถือเป็นระบบน้ำที่ควรผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น ในอันดับแรกการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้รับความร่วมมือจากการประปานครหลวงเพื่อรักษาคุณภาพและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถดื่มได้ อีกทั้งควรปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>ในปี ๒๕๖๗ ดำเนินการนำร่องจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จังหวัดละ ๑ แห่ง ซึ่งระบบน้ำประปาสามารถเป็นของที่ได้ก็ได้เพื่อให้ผลดำเนินการถึงเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มสะอาดอำเภอละ ๑ แห่ง ที่อยู่ในอำเภอนั้น ๆ โดยไม่ต้องการให้สร้างใหม่แต่พัฒนาของเดิมที่มีอยู่ ต่อมาในปี ๒๕๖๙ ดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มสะอาดตำบลละ ๑ แห่ง หากไม่บรรลุผลสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องกรองที่สามารถทำความสะอาดน้ำดิบตั้งแต่ต้นทาง ในขณะนี้ระบบประปาอยู่แล้วในบางจุดเพียงแต่รอการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงนโยบายคือแต่ละหมู่บ้านต้องมีระบบประปาที่สะอาดดื่มได้เพื่อผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของท้องถิ่นรวมถึงการรักษาคุณภาพในแต่ละขั้นตอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สามารถตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการตรวจคุณภาพน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบทางไกลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของทุกภาคส่วน ดังนั้นหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากต่อส่วนรวม</p> <p>การติดตั้งตู้ น้ำดื่ม สะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ำประปา ซึ่งในบางแห่งมีทั้งที่เริ่มดำเนินการไปแล้วและดำเนินการสำเร็จแล้ว ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีตู้ น้ำดื่ม ทำให้คนในชุมชนไปจนถึงหมู่บ้านข้างเคียงมีน้ำสะอาดดื่มได้ในราคาประหยัด เป็นตัวอย่างการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมตรวจสอบโดยการทดลองดื่มน้ำรวมถึงตรวจสอบคุณภาพเมื่อไปตรวจราชการอีกด้วย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องส่งเสริมในส่วนของตู้ น้ำดื่ม สะอาดในพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นต้องใช้น้ำ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น จะเป็นการกระจายแหล่งน้ำดื่มสะอาดแก่ทุกพื้นที่ จากการสำรวจเบื้องต้นจำนวน ๑๙,๐๐๐ แห่ง มีพื้นที่ที่ต้องการตู้ น้ำดื่ม สะอาดมากกว่า ๔๐,๐๐๐ จุด โดยปีแรกของการเริ่มโครงการนี้จะใช้เงินเหลือจ่ายที่มีอยู่จัดสรรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตัวเอง</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีเป้าหมายตู้ น้ำดื่ม สะอาด จำนวน ๒๐,๐๐๐ จุด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอมาโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐ มีเป้าหมาย จำนวน ๔๐,๐๐๐ จุด ในการนี้ มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการสร้างความเข้าใจและจัดสรรงบประมาณดำเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามที่กำหนด นอกจากนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้ประสานงานกับ</p>	



ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตั้งคณะติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด</p> <p><b>๓.๓ การแก้ไขปัญหaxyะล้นเมือง</b> ให้ความสำคัญกับมาตรการลดขยะต้นทาง เช่น การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การทำ 3R การกำจัดขยะที่เหลือจากนั้นควรใช้มาตรการเชิงวิชาการแทนการเผา และกิจกรรมการแปลงขยะเป็นทุน ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยอาจมีแนวทางมอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p><b>๓.๔ การรับมือภัยแล้ง</b> ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจปริมาณน้ำ ทั้งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาและน้ำดิบที่สำรองไว้ใช้ว่ามีจำนวนเท่าใดเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ก่อนที่น้ำจะหมดภายใน ๑๕ วัน เพื่อคาดการณ์น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยต้องรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบเพื่อประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่าสภาพปัญหาเป็นอย่างไร มีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ การวางแผนการแจกจ่ายน้ำเป็นอย่างไร เนื่องจากทุกแห่งทราบดีว่าที่กักเก็บน้ำแต่ละบริเวณจะแล้งช่วงไหน ควรต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อน</p> <p><b>๓.๕ จัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมชาวบ้าน</b> ขอเน้นย้ำท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนโครงการ ในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง</p>	<p>กสส.</p> <p>กพส.</p> <p>สธจ.</p>
	<p><b>๔. ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘</b> กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน และให้มั่นใจว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เช่นเดียวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางปี ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>สน.บถ.</p>
	<p><b>๕. วันท้องถิ่นไทย</b> วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงที่มาและความสำคัญขององค์กร</p>	<p>สธ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดงานให้ยิ่งใหญ่เหมาะสมโดยเน้นไปทำงานช่วงเช้า และคำนึงถึงสภาพลักษณะอันดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
	<b>๖. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</b> สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยกำหนดให้วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นวันเลือกตั้ง ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กม.
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดี (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<b>๑. โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ประจำปี ๒๕๖๘</b> โดยให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเนื่องจากจะดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ อีกหนึ่งรุ่นในลำดับต่อไป เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ปัจจุบันคงเหลือ ๒๘ จังหวัด ยังไม่ได้รายงานข้อมูล จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดังกล่าวรายงานข้อมูลมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลครู ข ได้ ทั้งนี้ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	กศ. และ สถจ.
	<b>๒. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพระดับประเทศและระดับภาค ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</b> เจ้าภาพระดับประเทศในปีนี้ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนเจ้าภาพระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ คือ เทศบาลนครพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลาง คือ เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และภาคตะวันออก คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งว่า จะต้อนรับอธิบดีและคณะในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ด้วยพิธีการ จุดไฟพระฤกษ์ พร้อมทั้งขอให้ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาฯ เนื่องจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษยังติดปัญหาการเบิกจ่าย ในแต่ละรายการ ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการเบิกจ่าย	กศ. และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับประเทศ/ระดับภาคเรียบร้อยแล้ว	
	<p><b>๓. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจำปี ๒๕๖๘</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยร่วมประกวด โดยปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน ๑๐ ผลงาน พร้อมทั้งขอให้ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการรวบรวมข้อมูลต่อสำนัก/กองต่าง ๆ ในกรณีผลงานผ่านเข้ารอบแล้ว เพื่อจุดมุ่งหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลมาตรฐานในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ส่งเข้าประกวด</p>	ก.พ.ร. และ สำนัก/กอง
	<p><b>๔. การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</b></p> <p>จากการประชุมสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทราบว่า เหลือ ๑๐ จังหวัด ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จึงขอให้จังหวัดดังกล่าวชี้แจงปัญหากรณีไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่กำหนด และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะทำ KM Festival ลงพื้นที่จังหวัดร่วมกับศึกษาแนวการขับเคลื่อนจริยธรรมฯ ไปพร้อมกัน</p>	กจ. และ สถจ.
	<p><b>๕. การกั้นเงิน และการเบิก - จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</b></p> <p>การกั้นเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๐,๑๕๘ โครงการ โดยมีแนวความคิดการใช้แอปพลิเคชัน Traffy fondue เพื่อติดตามงบประมาณ จึงขอให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นเร่งรัดปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถติดตามงบประมาณได้</p>	สน.คท.
	<p><b>๖. กองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงาน ง.ส.ต.)</b></p> <p>ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแพร่ ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงิน และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งมีเรื่องเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องได้รับการอนุมัติให้ทันห้วงเวลาพร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกู้ยืมเงินจากสำนักงาน ง.ส.ต. เนื่องจากมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้ยืมจากสถาบันธนาคาร อีกทั้งการกู้ยืมจากสำนักงาน ง.ส.ต. ยังเป็นการหมุนเวียนเงินในกองทุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินดังกล่าวไปจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มากขึ้น</p>	สน.คท. และ สถจ.



ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สรุปข้อสั่งการของ รองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)</p>	<p><b>๗. เบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. จังหวัด</b> มีการนำเบี้ยประชุมไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีการแปลงงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ซึ่งตามระเบียบหากใช้งบประมาณไม่หมดจะต้องนำส่งเงินมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมจะจัดสรรงบประมาณประชุมตอบแทนคณะกรรมการอีกครั้งโดยมิได้ยึดเงินคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้มีหนังสือแจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติไปแล้ว อีกทั้งการจัดการประชุมทุกครั้งจะต้องครบองค์ประชุมและเป็นไปเพื่อการพิจารณาเท่านั้น โดยเน้นย้ำให้ใช้เบี้ยการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กยพ. และ สถจ.</p>
	<p><b>๘. การประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)</b> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งรัดทำวิดิทัศน์การทำแบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัลและจะเผยแพร่วิดิทัศน์ไว้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแสดงสถานะการดำเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยังคณาจารย์ผู้ประเมินโดยตรง ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมการทำข้อมูลการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยแต่ละภูมิภาคจะต้องนำส่งตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับทราบข้อมูลด้วย</p>	<p>สน.บถ.</p>
	<p><b>๙. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘</b> ขอเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอหมายเลขสายด่วนร้องเรียนการทุจริตการสอบขอความกรุณาท้องถิ่นจังหวัดให้มีความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน LHR เพื่อรองรับข้อมูลหรือประวัติของผู้เข้าสอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขัน</p>	<p>สน.บถ.</p>
	<p><b>๑๐. โครงการข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</b> จะมีพิธีรับมอบรางวัลในงานวันท้องถิ่นไทย โดยให้ส่งข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นตามภูมิภาค พร้อมทั้งขยายโอกาสส่งข้อมูลถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และมอบเข็มรางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘</p>	<p>สน.บถ. และ สถจ.</p>

รายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้มาประชุม

๑. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์	ตำแหน่ง อสจ.	ประธาน
๒. นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพลี	ตำแหน่ง ร.อสจ.	
๓. นายสุรพล เจริญภูมิ	ตำแหน่ง ร.อสจ.	
๔. นายภูเกียรติ นิมนิยาม	ตำแหน่ง ทน.ผต.สจ.	
๕. นางสาวธิดา ไกรนรา	ตำแหน่ง ผต.สจ.	
๖. นายมนัส สุวรรณรินทร์	ตำแหน่ง ผต.สจ.	
๗. นางมนัสวี มนตรีวัต	ตำแหน่ง ผต.สจ.	
๘. นายปิยะ คังกัน	ตำแหน่ง ผชช.บถ.	
๙. นายสุวิชา เพ็งไพบูลย์	ตำแหน่ง ผอ.กม.	
๑๐. พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ผอ.สน.บถ.	
๑๑. นายบุญประสงค์ นवलสายย์	ตำแหน่ง ผอ.กพส.	
๑๒. นางพุทธิพร พลอยผักแว่น	ตำแหน่ง ผอ.สน.คท.	
๑๓. นางชบาไพร ชุนถนอม	ตำแหน่ง ผอ.กค.	
๑๔. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร	ตำแหน่ง ผอ.กค.	
๑๕. นายธีร์ พัฒนากุล	ตำแหน่ง ผอ.ศส.	
๑๖. นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร	ตำแหน่ง ผอ.กยผ.	
๑๗. นางสาวปรียาภัทร จันทร์ทิพย์	ตำแหน่ง ผอ.กสส.	
๑๘. นางสาวกวิตา วาจากิจ	ตำแหน่ง ผอ.ก.พ.ร.	
๑๙. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ	ตำแหน่ง ผอ.กง.บต. รกน. ผชช.พล.	
๒๐. นายเทพสุรียา สะอาด	ตำแหน่ง ผอ.กง.บศ. รกน. ผชช.บศ.	
๒๑. นายไกรพัล รัตนสุนทร	ตำแหน่ง ผอ.กง.บต. รกท. ผอ.กจ.	
๒๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว	ตำแหน่ง ผอ.กง.พต. รกท. ผอ.ตบ.	
๒๓. นายวินัย สาดฝึก	ตำแหน่ง ผอ.กง.บอ. (ผู้แทน ผอ.สพบ.)	
๒๔. นางสาวสุภารัตน์ ริกำแง	ตำแหน่ง จชก.ปง. (ผู้แทน ผชช.ตภ.)	
๒๕. นายพลิชฐ์ เกิดขวัญ	ตำแหน่ง นสจ.ชพ. รกท. ล.สจ.	

ท้องถิ่นจังหวัด

๒๖. นายสาโรจน์ ไชยมาตร	ตำแหน่ง ทจจ.กระบี่	
๒๗. นายนครไชย สิงห์กลิ่นขจร	ตำแหน่ง ผอ.กง.สส. แทน ทจจ.กาญจนบุรี	
๒๘. นายวิชิต ทองปาน	ตำแหน่ง ทจจ.กาฬสินธุ์	
๒๙. นายอนุพันธ์ พานิช	ตำแหน่ง ทจจ.กำแพงเพชร	
๓๐. นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์	ตำแหน่ง ทจจ.ขอนแก่น	
๓๑. นายบุญธรรม เทพพิชัย	ตำแหน่ง ทจจ.จันทบุรี	
๓๒. นายธนภุต รัตนพันธ์	ตำแหน่ง ทจจ.ฉะเชิงเทรา	
๓๓. นางสาวสุตินา แก้วดี	ตำแหน่ง ทจจ.ชลบุรี	

๓๔. นายโกมินทร์ อินทร์สงค์	ตำแหน่ง ทถจ.ชัยนาท
๓๕. นายธีระชัย แสสนภูวา	ตำแหน่ง ทถจ.ชัยภูมิ
๓๖. นางเบญจมาภรณ์ องค์กรกาฬสินธุ์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บป. แทน ทถจ.ชุมพร
๓๗. นายเจตณรงค์ อินกัน	ตำแหน่ง ทถจ.เชียงใหม่
๓๘. นายฉัตรชญา สมสะอาด	ตำแหน่ง ทถจ.เชียงใหม่
๓๙. นายธีรพันธ์ ศิริปัทมานนท์	ตำแหน่ง ทถจ.ตรัง
๔๐. นายวีรพงษ์ พงษ์บุญ	ตำแหน่ง ทถจ.ตราด
๔๑. นางศรีทอง สายโรจน์	ตำแหน่ง นวช.ก.ง.ชพ. แทน ทถจ.ตาก
๔๒. นายปรัชญา นวลเปียน	ตำแหน่ง ทถจ.นครนายก
๔๓. นายจรินทร์ อิวสวัสดิ์	ตำแหน่ง ทถจ.นครปฐม
๔๔. นายสรารุท วัชรียา	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บถ. รกท. ทถจ.นครพนม
๔๕. นายอนันต์ ถ้ำทอง	ตำแหน่ง ทถจ.นครราชสีมา
๔๖. นายสุพจน์ จิตรพีเชิ์	ตำแหน่ง ทถจ.นครศรีธรรมราช
๔๗. นายพิชัญญ์ ชิตไพฑูริย์	ตำแหน่ง ทถจ.นครสวรรค์
๔๘. นางสาวี ชิตชลธาร	ตำแหน่ง ทถจ.นนทบุรี
๔๙. นายชาคริต สุรณัฐกุล	ตำแหน่ง ทถจ.นราธิวาส
๕๐. นายสมชาย เกตะมะ	ตำแหน่ง ทถจ.น่าน
๕๑. นายกริชชัย ศิลปราชะ	ตำแหน่ง ทถจ.บึงกาฬ
๕๒. นายรังสรรค์ วรรณแสน	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บถ. แทน ทถจ.บุรีรัมย์
๕๓. นายธรรมรัฐ ใจหนัก	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สส. รกท. ทถจ.ปทุมธานี
๕๔. นายสมไช เสียงใหญ่	ตำแหน่ง ทถจ.ประจวบคีรีขันธ์
๕๕. นายสาธิต อ่อนน้อม	ตำแหน่ง ทถจ.ปราจีนบุรี
๕๖. นายอรณพ คณานุรักษ์	ตำแหน่ง ทถจ.ปัตตานี
๕๗. ว่าที่ร้อยตรี สมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน	ตำแหน่ง ทถจ.พระนครศรีอยุธยา
๕๘. นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บถ. รกท. ทถจ.พะเยา
๕๙. นายจรัส ตั้งวงศ์ชูเกตุ	ตำแหน่ง ทถจ.พังงา
๖๐. นายอัคคภาคย์ อินทร์จันทร์	ตำแหน่ง นสถ.ชพ. รกท. ทถจ.พัทลุง
๖๑. นางภคมน กัมพูชนี	ตำแหน่ง ทถจ.พิจิตร
๖๒. นายปรีชา แดงแสงทอง	ตำแหน่ง ทถจ.พิษณุโลก
๖๓. นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ	ตำแหน่ง ทถจ.เพชรบุรี
๖๔. นางสาววิยาภรณ์ พงษ์วราพัฒน์	ตำแหน่ง นก.ชพ. รกท. ทถจ.เพชรบูรณ์
๖๕. นายชินกร ดีสุยา	ตำแหน่ง ทถจ.แพร่
๖๖. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์	ตำแหน่ง ทถจ.ภูเก็ต
๖๗. นางสาวศิดาภา พรธวานนท์	ตำแหน่ง ทถจ.มหาสารคาม
๖๘. พันจ่าตรี สำเนียง หวังเจริญ	ตำแหน่ง ทถจ.มุกดาหาร
๖๙. นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์	ตำแหน่ง ทถจ.แม่ฮ่องสอน
๗๐. นางสดใส ลุนพันธ์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สส. แทน ทถจ.ยโสธร
๗๑. นายชัชวาล แข่งขัน	ตำแหน่ง ทถจ.ยะลา
๗๒. นายอินศร อุ๋นใจ	ตำแหน่ง ทถจ.ร้อยเอ็ด
๗๓. นางจุฬารักษ์ จันทนา	ตำแหน่ง ทถจ.ระนอง

๗๔. นายณัฐศักดิ์ ดีศรี	ตำแหน่ง ทถจ.ระยอง
๗๕. นายบุญสรวง พุฒิพัฒนาพาณิชย์	ตำแหน่ง ทถจ.ราชบุรี
๗๖. นางสาวศรุตดา ชัยตันติกุล	ตำแหน่ง ทถจ.ลพบุรี
๗๗. นายวิษณุวัช อัจฉริยฉัตร	ตำแหน่ง ทถจ.ลำปาง
๗๘. นายรุ่งโรจน์ สุนทร	ตำแหน่ง ทถจ.ลำพูน
๗๙. นายยุทธพล เดชารัตนชาติ	ตำแหน่ง ทถจ.เลย
๘๐. นายรัชชัย สุขหุ้ม	ตำแหน่ง ทถจ.ศรีสะเกษ
๘๑. นางรุ่งจิตร อรรถสาร	ตำแหน่ง ทถจ.สกลนคร
๘๒. นายวิญญู สิงหเสม	ตำแหน่ง ทถจ.สงขลา
๘๓. นางสาวพิรญา สุขธร	ตำแหน่ง นวช.ก.ง.ชพ. รกท. ทถจ.สตูล
๘๔. นายเฉลิม ประสาททอง	ตำแหน่ง ทถจ.สมุทรปราการ
๘๕. นางสาวนัทธมน ฉิมมี	ตำแหน่ง นสถ.ชพ. รกท. ทถจ.สมุทรสงคราม
๘๖. นางสาวแพรทอง ทองหวาน	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สส. แทน ทถจ.สมุทรสาคร
๘๗. นางสาวมยุรี หนองกาวิ	ตำแหน่ง ทถจ.สระแก้ว
๘๘. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี	ตำแหน่ง ทถจ.สระบุรี
๘๙. นายอาคม สุวรรณโน	ตำแหน่ง ทถจ.สิงห์บุรี
๙๐. นางผ่องพรรณ อุปละกุล	ตำแหน่ง ทถจ.สุโขทัย
๙๑. นางสาวอภิญา ขำดี	ตำแหน่ง ทถจ.สุพรรณบุรี
๙๒. นายพนมเทียน เส้งวัน	ตำแหน่ง ทถจ.สุราษฎร์ธานี
๙๓. นายกิตติชัย เกตุวงษา	ตำแหน่ง ทถจ.สุรินทร์
๙๔. นายจรัสพงศ์ คำดอกบัว	ตำแหน่ง ทถจ.หนองคาย
๙๕. นายดิษพล บุตรดีวงศ์	ตำแหน่ง ทถจ.หนองบัวลำภู
๙๖. นางสาวแสงมณี มีน้อย	ตำแหน่ง ทถจ.อ่างทอง
๙๗. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ	ตำแหน่ง ทถจ.อำนาจเจริญ
๙๘. นายสาจิต จันทศิริ	ตำแหน่ง ทถจ.อุดรธานี
๙๙. นายเทียนชัย วงศ์ษา	ตำแหน่ง ทถจ.อุดรดิถี
๑๐๐. นายธีระรัตน์ วงษ์จักร	ตำแหน่ง ทถจ.อุทัยธานี
๑๐๑. นางสาวธัญพร สาธภาค	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ก. รกท. ทถจ.อุบลราชธานี

#### ผู้ไม่มาประชุม

นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต	ตำแหน่ง ผต.สถ.	ไปราชการ
-------------------------	----------------	----------

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศิริภัสสร ศรีไพบูลย์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.กพ.
๒. นายคมสันต์ เรืองเสรี	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ปส.
๓. นางกนกวรรณ พึ่งสาร	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ก.
๔. นางสาววิไลวรรณ บุญราช	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บช.
๕. นายบรรชา กิจสังสรรค์กุล	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.พย.
๖. นางสาวกิตติยา กมลเวช	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.วก.
๗. นายพีรพงศ์ ทองคำ	ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.กม. ๑

๘. นางสาวรัชดาวรรณ สุขประสงค์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ม. ๒
๙. นายสุวัฒน์ ชัยรักษา	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ต.
๑๐. นางสาวพรทิพย์ น้อมนำทรัพย์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ตส. ๑
๑๑. นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ตส. ๒
๑๒. นางนิรัชญา เตียบน้อย	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ตส. ๓
๑๓. นายธนเดช บุญวงศ์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.สท.
๑๔. นางสาวมณฑิณี สุขะ	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.รค.
๑๕. นางสาวนิภาพร พึ่งหล้า	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.วค.
๑๖. นางสาวอาทิตย์ยา พยาบาล	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.จง.
๑๗. นางพิศมัย ศรีเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.บส.
๑๘. นายสุวรรณชัย สมปอง	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.วล.
๑๙. นายสุริยะ หินเมืองเก่า	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ผล.
๒๐. นายเจษ เสี่ยงลือชา	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.พค.
๒๑. นายสมเกียรติ บุตรแก้ว	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.กจ.
๒๒. นายสิทธิพล พาเจริญ	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ยน.
๒๓. นางสาวสุรรัตน์ เวทวงศ์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.งป.
๒๔. นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ตป.
๒๕. นายปริญ ภัทรธนชินวัฒน์	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ยศ.
๒๖. นางสาวชลิตา ยุตราวรรณ	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ปศ.
๒๗. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช	ตำแหน่ง ผอ.ก.ก.ศน.
๒๘. นายปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์	ตำแหน่ง นทบ.ชพ. (ผู้แทน ผอ.ก.ก.วผ.)
๒๙. นายจิรเมธ บัวงาม	ตำแหน่ง นวผ.ชพ. (ผู้แทน ผอ.ก.ก.พค.)
๓๐. นายศุภชัย พุฒซ้อน	ตำแหน่ง นก.ชก. (ผู้แทน ผอ.ก.ก.รท.)
๓๑. นายจุมพล สมุทรวินิจฉัยพันธ์	ตำแหน่ง นวช.กค.ชก. (ผู้แทน ผอ.ก.ก.คร.)
๓๒. นายอดิสร สุนทรวิภาต	ตำแหน่ง นทบ.ชก. (ผู้แทน ผอ.ก.ก.สب.)
๓๓. ว่าที่พันตรี วรวิทย์ พันธุ์รัตน์	ตำแหน่ง นวผ.ชพ.
๓๔. นายวาสิฎฐ์ ศรีในบ้าน	ตำแหน่ง นวผ.ชพ.
๓๕. นางสาววิภาพร อินแก้ววงศ์	ตำแหน่ง นวช.ก.ก.ชพ.
๓๖. นางสาวแอนนา จันทร์โนราช	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๓๗. นายปกรณ์ พุทธพรหม	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๓๘. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ระ	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๓๙. นางสาวธิดาวรรณ กรรณรงค์	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๔๐. นางแสงอรุณ ไร่เกษตรกรรม	ตำแหน่ง นสถ.ชก.
๔๑. นายจักรพันธ์ เพชรชู	ตำแหน่ง นจท.ชก.
๔๒. นายธีรชัย วันมงคลเจริญ	ตำแหน่ง นจท.ชก.
๔๓. นางสาวอุไร ภาควิชัย	ตำแหน่ง นวช.ก.ก.ชก.
๔๔. นางวรินทร์ จิตดี	ตำแหน่ง นวช.กค.ชก.
๔๕. นางสาวสุพรรณิ สรรค์นิกร	ตำแหน่ง นวช.ก.ก.ชก.
๔๖. นายภาณุวัฒน์ แสนยมาตย์	ตำแหน่ง จพง.ปค.ชก.
๔๗. นางสาวพจนา ดาวหาง	ตำแหน่ง จชก.อว.

๔๘. นายมุดต์ชชีร์ สลาตาโอะ	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๔๙. นายจตุพล รักบุญ	ตำแหน่ง นจท.ปก.
๕๐. นายภูริช ทวีรัตน์รังสรร	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๕๑. นายทัชมินทร์ ปากจั่น	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๕๒. นายเพชร พลอยทับทิม	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๕๓. นางสาวนภสร เหลืองอร่ามวิฑูร	ตำแหน่ง นจท.ปก.
๕๔. นางสาวปุชยาภรณ์ ช่วยบุญชุม	ตำแหน่ง นจท.ปก.
๕๕. นายปวีณ อินตะปัน	ตำแหน่ง นจท.ปก.
๕๖. นายณัฐดนัย สงวนสุข	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๕๗. นายกนกสิน มิ่งเชื้อ	ตำแหน่ง นก.ปก.
๕๘. นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี	ตำแหน่ง นปชส.ปก.
๕๙. นายปิยวัฒน์ นัยศรี	ตำแหน่ง นจท.ปก.
๖๐. นายมณฑล บัวทอง	ตำแหน่ง นสส.ปก.
๖๑. นายไพศอล ปือราเฮง	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๖๒. นายสนธยา เตือนจำรัฐ	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๖๓. นายจักรี บุญวิทยา	ตำแหน่ง นวผ.ปก.
๖๔. นายณัฐนนท์ พูลผล	ตำแหน่ง นวช.กค.ปก.
๖๕. นางสาวอารีย์ กุลอึ้ง	ตำแหน่ง นวช.กง.ปก.
๖๖. นายศุภชัย บึงใหญ่	ตำแหน่ง จพง.ปก.ปก.
๖๗. นางสาววัชรี เทียงธรรม	ตำแหน่ง จชก.ชง.
๖๘. นางณัฐลดา เสือเทศ	ตำแหน่ง จกข.ชง.
๖๙. นางสาวอรปรียา แก้วประพาฬ	ตำแหน่ง จกข.ปง.
๗๐. นางสาวรัชนิกร ชอนรัมย์	ตำแหน่ง จชก.ปง.
๗๑. นายฉัตรภูมิ เพ็ชรหนองชุม	ตำแหน่ง พวผ.
๗๒. นางสาวเบญจมาภรณ์ ม่วงกำพันธ์	ตำแหน่ง พวผ.
๗๓. นายอติเทพ ศรีลาคำ	ตำแหน่ง พวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธาน :** ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัดหรือผู้แทน ที่เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในครั้งนี้

ขอขอบคุณตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ว่าน้ำในจุดบริการน้ำดื่มสะอาดสามารถนำมาบริโภคได้จริงตามนโยบายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

ที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และได้ส่งให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สก./ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรมที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้วปรากฏว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอแก้ไขข้อมูลรายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หากมีสำนัก/กองที่ต้องการขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ที่สำนักงานเลขาธิการกรม

**ประธาน :** เนื่องจากมีการประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมจึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการกรมดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบและถือปฏิบัติ

**ที่ประชุม** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา/ขอสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

### ๓.๑ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ให้รับทราบและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติการติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑.๑ การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๕ ประการหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑) นโยบายที่ ๑ การจัดระเบียบสังคม ปรานปรามผู้มีอิทธิพล

การจัดระเบียบสังคมมักนึกถึงการจัดระเบียบสถานบริการ การป้องกันการลักลอบค้าประเวณี การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าใช้สถานบริการที่อยู่ในการดูแลของกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถจัดระเบียบบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและชุมชนสามารถพิจารณาจัดระเบียบในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบตลาด การจัดระเบียบร้านค้าที่อยู่ในการกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปรานปรามผู้มีอิทธิพล ความโปร่งใสในการทำงาน ไม่ให้มีผู้เอารัดเอาเปรียบ ช่มเหรงรังแก และใช้อำนาจครอบงำประชาชนอยู่ในชุมชน กรณีที่อยู่นอกเหนืออำนาจหรือเป็นเรื่องร้ายแรงเกินการป้องกันและจัดการให้ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ต้องคัดกรองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้ร่วมดำเนินงานสนับสนุนและมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว

๒) นโยบายที่ ๒ การปรานปรามและป้องกันยาเสพติด

การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและการคัดกรองเบื้องต้น สามารถปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ เช่น การประกาศเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สามารถดำเนินการได้ทันทีและไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสำคัญต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ เช่น ที่ตรวจสารเสพติด

/ ควรดำเนินการ ...

ควรดำเนินการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกชุมชน มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดติดตามประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกชุมชน

๓) นโยบายที่ ๓ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากอาชีพที่คนในชุมชนทำอยู่ ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาและเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในปัจจุบันมีการดำเนินงานหลายโครงการแต่มีการรายงานผลที่ค่อนข้างน้อยทั้งในอาชีพพื้นฐานและอาชีพเฉพาะ เช่น การส่งเสริมประมงพื้นบ้าน การทำสวน การท่องเที่ยวชุมชน ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายที่ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำระบบน้ำของตนเอง สามารถปลูกผักได้แม้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง และในแต่ละแห่งสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองโดยใช้จุดเด่นของชุมชนเพิ่มรายได้ ยกตัวอย่างมูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมได้รับประทาน นอกจากนี้จะเพิ่มรายได้แล้วยังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย อีกทั้งในหลายแห่งยังรณรงค์ให้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นกัน ในการนี้ควรให้มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

๔) นโยบายที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือ การทำให้ชุมชนสะอาด การจัดระเบียบถนน บ้านเรือน ตลาด ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่ รณรงค์ให้มีการดูแลถนน คูคลอง เช่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูลำห้วยชุมเห็ด จากคลองที่มีผักตบชวาเป็นจำนวนมากกลายเป็นคลองที่สะอาด เป็นความร่วมมือจากคนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถรณรงค์ให้นำป้ายโฆษณาเก่า รวมถึงป้ายที่หมดวาระแล้วออก หากทำสำเร็จให้ถ่ายภาพรายงานผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมดำเนินการติดตามโดยอาจเริ่มจากถนน ๑ สาย เพื่อความสวยงามและการใช้ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

การปลูกต้นไม้ตกแต่ง เช่น ต้นทองอุไร โดยให้ปลูกต้นกล้าที่สูงประมาณสองเมตรเพื่อให้เกิดผลที่เร็ว ยกตัวอย่างที่ปรางค์กู่สวนแตง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็ออกดอกสวยงาม รวมถึงในปัจจุบันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีต้นทองกวาวออกดอกสวยงามเต็มถนนแม้จะอยู่ในหน้าแล้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาถ่ายภาพ ซึ่งเกิดจากการที่คนในชุมชนร่วมมือกัน รวมถึงการรับประทานอาหารขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละแห่งจะมีอาหารที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา มีไก่ย่างท่าช้าง ขนมจีนประโดก ผัดหมี่โคราช เป็นต้น ในการนี้ ต้องส่งเสริมสนับสนุนตามบริบทความรับผิดชอบของท้องถิ่นให้อาหารเหล่านี้เป็นที่รู้จัก หากสถานที่มีความสวยงาม อาหารเป็นเอกลักษณ์ ร้านค้าและนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้น

๕) นโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

โครงการน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนควรให้ความสำคัญกับระบบประปาอย่างมาก จากการสำรวจมีจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดจำนวนมากว่า ๖๐,๐๐๐ แห่ง แต่คุณภาพน้ำมีทั้งดื่มได้และดื่มไม่ได้ (น้ำสำหรับอุปโภค) ไม่มีระบบการกรองน้ำและมีเพียงการสูบน้ำส่งเข้าในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องพัฒนาคุณภาพเพื่อที่จะสามารถรองรับนโยบายดังกล่าวได้ โดยต้องมีการกำหนดคุณภาพในมาตรฐานที่สูงเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยระบบประปาที่อยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ถือเป็นระบบน้ำที่ควรผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น ในอันดับแรกการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากการประปานครหลวงเพื่อรักษาคุณภาพและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถดื่มได้ อีกทั้งควรปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนด



ในปี ๒๕๖๗ ดำเนินการนำร่องจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จังหวัดละ ๑ แห่ง ซึ่งระบบน้ำประปาสามารถเป็นของที่ได้ก็ได้เพื่อให้ผลดำเนินการให้ถึงเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มสะอาดอำเภอละ ๑ แห่ง ที่อยู่ในอำเภอนั้น ๆ โดยไม่ต้องการ ให้สร้างใหม่แต่พัฒนาของเดิมที่มีอยู่ ต่อมาในปี ๒๕๖๙ ดำเนินการจุดบริการน้ำดื่มสะอาดตำบลละ ๑ แห่ง หากไม่บรรลุผลสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องกรองที่สามารถทำความสะอาดน้ำดิบตั้งแต่ต้นทาง ในขณะที่มีระบบประปาอยู่แล้ว ในบางจุดเพียงแต่รอการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงนโยบายคือ แต่ละหมู่บ้านต้องมีระบบประปาที่สะอาดดื่มได้เพื่อผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของท้องถิ่นรวมถึงการรักษาคุณภาพในแต่ละชั้นเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชน สามารถตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการตรวจคุณภาพน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยี การตรวจวัดแบบทางไกลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของทุกภาคส่วน ดังนั้น หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากต่อส่วนรวม

การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดมีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นที่ที่ไม่มี ระบบน้ำประปา ซึ่งในบางแห่งมีทั้งที่เริ่มดำเนินการไปแล้วและดำเนินการสำเร็จแล้ว ยกตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีตู้น้ำดื่มทำให้คนในชุมชนไปจนถึงหมู่บ้านข้างเคียง มีน้ำสะอาดดื่มได้ในราคาประหยัด เป็นตัวอย่างการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมตรวจสอบโดยการทดลองดื่มน้ำรวมถึงตรวจสอบคุณภาพ เมื่อไปตรวจราชการอีกด้วย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องส่งเสริมในส่วนของตู้น้ำดื่มสะอาด ในพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นต้องใช้น้ำ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น จะเป็นการกระจายแหล่งน้ำดื่มสะอาด แก่ทุกพื้นที่ จากการสำรวจเบื้องต้นจำนวน ๑๙,๐๐๐ แห่ง มีพื้นที่ที่ต้องการตู้น้ำดื่มสะอาดมากกว่า ๔๐,๐๐๐ จุด โดยปีแรกของการเริ่มโครงการนี้จะใช้เงินเหลือจ่ายที่มีอยู่จัดสรรเพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตัวเอง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีเป้าหมายตู้น้ำดื่มสะอาดจำนวน ๒๐,๐๐๐ จุด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอมาโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐ มีเป้าหมายจำนวน ๔๐,๐๐๐ จุด ในการนี้ มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ สร้างความเข้าใจและจัดสรรงบประมาณดำเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามที่กำหนด นอกจากนี้ กองส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณ จัดสรรตู้น้ำดื่มจำนวน ๓,๐๐๐ ตู้ ภายในโรงเรียน ในส่วนที่อยู่นอกโรงเรียนนั้นมีความเห็นว่าควรออกกระเปาะๆ เก็บเงินเพื่อป้องกันการนำน้ำ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่ต้องถูกกว่าราคาตลาดเพื่อไม่ให้เป็นการภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกองทุนในการบริหารงาน เช่น การบำรุงรักษาในอนาคต ค่าต้นทุนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบคัดกรองในขั้นตอนแรกว่าพื้นที่นั้น ๆ มีความเหมาะสมสามารถติดตั้งตู้น้ำดื่มได้หรือไม่ อยู่ห่างไกลชุมชนหรือไม่ ไฟฟ้าเข้าถึงหรือไม่

### ๓.๑.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ

การดำเนินการตามแผนงบประมาณของปี ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณจะนำไปเป็นข้อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณของรอบถัดไป แต่เนื่องจาก คณะกรรมการในระดับนโยบายของทางรัฐบาลมีข้อสังเกตว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ของงบประมาณค่อนข้างมากแต่มีผลการดำเนินการน้อย จะส่งผลให้การของงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป เป็นไปด้วย ความยากลำบาก ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกันติดตามประเด็นดังกล่าวด้วย

### ๓.๑.๓ งานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

#### ๑) การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้

สถานที่กำจัดขยะ

ปัญหาการเผาขยะเป็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบื้องต้นได้กำชับในคราวการประชุม Morning Brief ไปแล้วว่าให้ช่วยกันสอดส่องดูแล มีคนเฝ้าขยะหรือต้องมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้งดการเผา

ในพื้นที่เกษตรกรรมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนช่วยดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เมื่อเกิดเหตุต้องเร่งดำเนินการรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งให้ความร่วมมือในทางอ้อม เช่น นำรถดับเพลิงไปรอบบริเวณที่มีการเผา เป็นต้น ขอให้ผู้นำท้องที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนพร้อมขอความร่วมมืออย่างจริงจัง เนื่องจากช่วงนี้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถประกาศเป็นพื้นที่เขตควบคุมเหตุรำคาญได้

#### ๒) การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใส (ITA)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เบื้องต้นมีการประชุมซักซ้อมในเรื่องของการจัดทำองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ และควรต้องมีการรายงานว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วรักษามาตรฐานไว้ และควรให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตั้งคณะติดตามดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

#### ๓) การแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

ให้ความสำคัญกับมาตรการลดขยะต้นทาง เช่น การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การทำ 3R การกำจัดขยะที่เหลือจากนั้นควรใช้มาตรการเชิงวิชาการแทนการเผา และกิจกรรมการแปลงขยะเป็นทุน ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีแนวทางมอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ

#### ๔) การรับมือภัยแล้ง

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจปริมาณน้ำ ทั้งน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาและน้ำดิบที่สำรองไว้ใช้ว่ามีจำนวนเท่าใด เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ก่อนที่น้ำจะหมดภายใน ๑๕ วัน เพื่อคาดการณ์น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยต้องรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบ เพื่อประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งว่าสภาพปัญหาเป็นอย่างไร มีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ การวางแผนการแจกจ่ายน้ำเป็นอย่างไร เนื่องจากทุกแห่งทราบดีว่าที่กักเก็บน้ำแต่ละบริเวณจะแล้งช่วงไหน ควรต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อน

#### ๕) จัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมชาวบ้าน

ขอเน้นย้ำท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ทราบสภาพปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนโครงการ ในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง

๓.๑.๔ ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แผนและขั้นตอน การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสมัครสอบได้ทราบโดยทั่วกัน และให้มั่นใจว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส และยุติธรรม เช่นเดียวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางปี ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

### ๓.๑.๕ วันท้องถิ่นไทย

วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงที่มาและความสำคัญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดงานให้ยิ่งใหญ่เหมาะสมโดยเน้นไปทำงานช่วงเช้าและคำนึงถึง ภาพลักษณ์อันดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

### ๓.๑.๖ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยกำหนดให้วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นวันเลือกตั้ง ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๓.๒ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุรพล เจริญภูมิ)

๓.๒.๑ โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ประจำปี ๒๕๖๘

โดยให้รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเนื่องจากจะดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ อีกหนึ่งรุ่นในลำดับต่อไป เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ปัจจุบันคงเหลือ ๒๘ จังหวัด ยังไม่ได้รายงานข้อมูล จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดังกล่าวรายงานข้อมูลมายังกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลครู ข ได้ ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและต้องดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๓.๒.๒ การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ และระดับภาค ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เจ้าภาพระดับประเทศในปีนี้ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนเจ้าภาพระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ คือ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ คือ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลาง คือ เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

/ และภาค ...

และภาคตะวันออก คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งว่า จะต้อนรับ อธิบดีและคณะในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ด้วยพิธีการจุดไฟพระฤกษ์ พร้อมทั้งขอให้ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยติดตามการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษยังติดปัญหาการเบิกจ่าย ในแต่ละรายการ ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในระดับประเทศ/ระดับภาคเรียบร้อยแล้ว

๓.๒.๓ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจำปี ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยร่วมประกวด โดยปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน ๑๐ ผลงาน พร้อมทั้งขอให้ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการรวบรวมข้อมูลต่อสำนัก/กองต่าง ๆ ในกรณีผลงานผ่านเข้ารอบแล้ว เพื่อจุดมุ่งหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลมาตรฐาน ในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ส่งเข้าประกวด

๓.๒.๔ การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

จากการประชุมสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นทราบว่า เหลือ ๑๐ จังหวัด ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้ส่งข้อมูล จึงขอให้ จังหวัดดังกล่าวชี้แจงปัญหากรณีไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่กำหนด และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะทำ KM Festival ลงพื้นที่จังหวัดร่วมกับศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมฯ ไปพร้อมกัน

๓.๒.๕ การกั้นเงิน และการเบิก - จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การกั้นเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๐,๑๕๘ โครงการ โดยมีแนวคิดการใช้แอปพลิเคชัน Traffy fondue เพื่อติดตามงบประมาณ จึงขอให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เร่งรัดปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถติดตามงบประมาณได้

๓.๒.๖ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงาน ง.ส.ต.)

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแพร่ ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงิน และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งมีเรื่องเงื่อนไข ของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องได้รับการอนุมัติให้ทันห้วงเวลาพร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกู้ยืมเงินจากสำนักงาน ง.ส.ต. เนื่องจากมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่า การกู้ยืมจากสถาบันธนาคาร อีกทั้งการกู้ยืมจากสำนักงาน ง.ส.ต. ยังเป็นการหมุนเวียนเงินในกองทุน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินดังกล่าวไปจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มากขึ้น

๓.๒.๗ เบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. จังหวัด

มีการนำเบี้ยประชุมไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีการแปลง งบประมาณไปจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ซึ่งตามระเบียบหากใช้งบประมาณไม่หมดจะต้องนำส่งเงินมายังกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และกรมจะจัดสรรงบเบี้ยประชุมตอบแทนคณะกรรมการอีกครั้งโดยมิได้ยึดเงินคืน แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้มีหนังสือแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปแล้ว อีกทั้งการจัดการ ประชุมทุกครั้งจะต้องครบองค์ประชุมและเป็นไปเพื่อการพิจารณาเท่านั้น โดยเน้นย้ำให้ใช้เบี้ยการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๓.๒.๘ การประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งรัดทำวิดิทัศน์การทำแบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัลและจะเผยแพร่วิดิทัศน์ไว้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแสดงสถานะการดำเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยังคณาจารย์ผู้ประเมินโดยตรง ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมการทำข้อมูลการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยแต่ละภูมิภาคจะต้องนำส่งตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับทราบข้อมูลด้วย

๓.๒.๙ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอหมายเลขสายด่วนร้องเรียนการทุจริตการสอบ ขอความกรุณาท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน LHR เพื่อรองรับข้อมูลหรือประวัติของผู้เข้าสอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขัน

### ๓.๒.๑๐ โครงการข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันท้องถิ่นไทย โดยให้ส่งข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นตามภูมิภาค พร้อมทั้งขยายโอกาสส่งข้อมูลถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และมอบเข็มรางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

#### ๔.๑ การดำเนินการของกองตรวจราชการ

รับชมวิดิทัศน์สรุปภารกิจสำคัญของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘

๔.๑.๑ นายภูเกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่องการบรรจุท้องถิ่นอำเภอ เสนอให้ท้องถิ่นอำเภอที่บรรจุใหม่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอก่อน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนในบริบทของท้องถิ่น และเป็นจุดเชื่อมประสานให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๑.๒ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการท้องถิ่นอำเภอ และผู้กำกับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยแบ่งกลุ่มจัดทำทั้งหมด จำนวน ๗ เล่ม

เล่มที่ ๑ กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อกฎหมายสืบเนื่องมาจากกฎหมายจัดตั้ง

เล่มที่ ๒ ให้อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กฎหมายสาธารณสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เล่มที่ ๓ งบประมาณการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายและทรัพย์สินเกี่ยวกับระเบียบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

/ เล่มที่ ๔ ...

เล่มที่ ๔ รายได้และภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เล่มที่ ๕ การบริหารงานบุคคล บำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์  
เล่มที่ ๖ ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เล่มที่ ๗ เกี่ยวกับข้อกฎหมายการศึกษาท้องถิ่นและโรงเรียน

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีกำหนดลงข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูล Smart Law ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๒ การดำเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๔.๒.๑ การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๐๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แจ้งชักชวนแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ  
(Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอความร่วมมือจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบ (Best Practice)  
ระดับอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะต้นทางในระดับครัวเรือน  
รวมทั้งมีต้นแบบธนาคารขยะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธนาคารขยะอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้มีการถอดบทเรียนธนาคารขยะระดับอำเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการศึกษาดูงานธนาคารขยะในแต่ละพื้นที่ โดยขอความร่วมมือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ขอให้จังหวัดร่วมมือขับเคลื่อนเป้าหมายการตั้งธนาคารขยะให้ครบ  
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจำนวนสมาชิก  
ธนาคารขยะในปัจจุบันจำนวน ๑๐ ล้านคนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ภายใน ๒ ปี) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ตั้งเป้าหมายไว้ตามตัวชี้วัดของท้องถิ่นจังหวัดจำนวน ๗ ล้านคน

สถานะในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในปัจจุบัน มีจำนวน  
ทั้งสิ้น ๑๖,๔๒๒ แห่ง มีสมาชิกจำนวน ๔,๓๓๓,๖๑๐ คน มีปริมาณขยะที่ขายได้ทั่วประเทศจำนวน ๑๘๗ ตัน  
มีรายได้จากธนาคารขยะจำนวน ๑,๒๓๒ ล้านบาท โดยขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานของ  
ธนาคารขยะรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน

๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๔๐๘  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ขอให้จังหวัดกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำแผน  
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง

๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุกิจกรรม/  
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) ชี้แจง แนะนำทำความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดในปัจจุบัน

๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เมื่อปรากฏเหตุรำคาญขึ้นในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้

๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว และส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการเผา

๗) บูรณาการร่วมกับจังหวัดและอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะ รวมถึงมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๔๑๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เนื่องจากการปลูกต้นไม้สามารถช่วยลดซ้บกลิ่น มลพิษ และฝุ่นละอองได้ โดยผ่านทางใบและเปลือกหรือลำต้น อีกทั้งการสังเคราะห์แสงของพืชช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และก๊าซพิษต่าง ๆ เข้าไป แล้วเปลี่ยนออกซิเจนและไอน้ำออกมาแทนที่ ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเปรียบเสมือนกับเครื่องกรองและเครื่องปรับอากาศที่มีชีวิต จึงทำให้ต้นไม้มีความสำคัญในการที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองที่มีการปล่อยควันและไอเสียของยานพาหนะหรือจากการก่อสร้าง อีกทั้งการปลูกต้นไม้ยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปลูกต้นไม้ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ต้นหูกระจง ต้นกรรณิการ์ เป็นต้น ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่อื่นที่เห็นสมควร และรายงานผลการปลูกต้นไม้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๖๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้จัดทำแนวทางการจัดการขยะไปไม่ถึงขั้นไม่ถึงเพื่อลดการเผา ทั้งในระดับครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด

โดยปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จำนวน ๓,๓๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๗,๗๗๒ แห่ง (ไม่รวม อบจ.) และมีการเผาสะสมตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๓๗๗ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

#### ๔.๒.๓ การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๕๐๓๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แจ้งการขับเคลื่อนคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดกิจกรรมสัปดาห์การขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระดับจังหวัด โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ภายใต้ชื่องาน “ LEV Week เครือข่าย อถล. ร่วมใจ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในระดับจังหวัด โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด และประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครใจเสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นได้จัดทำวีดิโอรวบรวมการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุม และนำไปเผยแพร่เพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไป และขอให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานตามแบบรายการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๓ การดำเนินการของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

นายพลวัฒน์ การฤฎาสากร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

๔.๓.๑ การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและผลการประเมิน PISA ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและผลการประเมิน PISA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒) แผนการลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย และ สก.

(๒) การลงพื้นที่ติดตามระดับ สก. ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน

เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA

(๓) การลงพื้นที่ติดตามระดับจังหวัด

(๔) การลงพื้นที่ติดตามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่นิเทศติดตามสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา จำนวน ๒ ระยะ ได้แก่ ช่วงกลางภาคเรียน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และปลายภาคเรียน ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการนิเทศติดตามฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ระยะที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และระยะที่ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๓) แผนการขยายผลการพัฒนาครูในการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA

กำหนดการขยายผลการพัฒนาครูในการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนวทาง PISA ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC โดยมีหลักสูตร ๓ หลักสูตร

/ ขอความร่วมมือ ...



ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ดำเนินการ ดังนี้

๑) เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ ระยะที่ ๒ ปลายภาคเรียน  
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผล  
การนิเทศติดตามฯ ให้ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินการพัฒนาครู  
ในการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓) ตรวจสอบและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๐  
ของทุกเดือน เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูล

#### ๔.๓.๒ การจัดการทดสอบ RT NT

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ดำเนินการรายงานผลคะแนนการทดสอบสอบ RT NT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในระบบ NT Access  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
และขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและทีมงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม  
ก่อนการสอบและหว่างการสอบในครั้งที่ผ่านมา

การทดสอบประจำปี ๒๕๖๘ ที่จะมีการจัดสอบภายในวันที่  
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ  
ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยเช่นเดิม พร้อมทั้งขอความร่วมมือดำเนินการรายงาน  
ผลคะแนนการสอบตามกรอบเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๔ การดำเนินการของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การดำเนินการในระบบ New e-LAAS

ถือเป็นเรื่องการสร้างเชื่อมั่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการในระบบ New e-LAAS เนื่องจากมีการทดสอบระบบ  
และพบข้อบกพร่องเป็นจำนวนประมาณ ๑๘๐ ข้อ ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ ดังนั้น จึงมีการขอขยาย  
ระยะเวลาการเปิดใช้งานเป็นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ระบบ New e-LAAS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

#### ๕.๑ การดำเนินการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ  
ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ ผลงาน ดังนี้

๑) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ชั้นตอนที่ ๑ โดยผลปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ชั้นตอนที่ ๑

๒) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน ๖ ผลงาน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมข้อมูลผลงาน และส่งให้ ก.พ.ร. สก. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๔ ผลงาน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมข้อมูลผลงาน และส่งให้ ก.พ.ร. สก. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

๑) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ก.พ.ร. สก. เข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Application Report) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการฯ และรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และรอประกาศผลรางวัลดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ก.พ.ร. สก. รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรอประกาศผลรางวัลดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

## ๕.๒ การดำเนินการของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๕.๒.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ระหว่างดำเนินการ) มีหลักสูตรภาคบังคับตามมติ ก.กลาง จำนวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย

- ๑) นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘
  - ๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๑๐๑
  - ๓) นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๔๔
  - ๔) นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๗
  - ๕) นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๔๗
  - ๖) นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๑๓
  - ๗) อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒ (MOU)
  - ๘) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๙ (MOU)
- มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๔๖๒ ราย

๕.๒.๒ หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มีหลักสูตรภาคบังคับตามมติ ก.กลาง จำนวน ๔ ประเภท

๑) ตำแหน่งทั่วไป

๑.๑) เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๘๒

๑.๒) นายช่างโยธา รุ่นที่ ๒๐

๑.๓) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๓๓

๑.๔) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๗๖

๑.๕) เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๙

๒) ตำแหน่งวิชาการ

๒.๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๑๐๒

๒.๒) นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๔๕

๒.๓) นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๘

๒.๔) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๗๖

๒.๕) นิติกร รุ่นที่ ๕๕

๒.๖) นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๒๐

๒.๗) นักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓๐ (MOU)

๒.๘) ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒๑ (MOU)

๒.๙) นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๕๐ (MOU)

๒.๑๐) นักสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ ๔ (MOU)

๒.๑๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๕ (MOU)

ท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๑๓

๓) ตำแหน่งอำนวยการ ได้แก่ นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการ

รุ่นที่ ๑๒ (MOU)

๔) หลักสูตรการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕.๒.๓ หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๑) การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๙

๒) พัฒนาการช่างและวิศวกรรมท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (MOU)

๓) เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ ๑๐ (MOU)

๔) ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๕๒ (MOU)

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การดำเนินการของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

๕.๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดของ สดจ. รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบการประเมินที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบ การประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ร.อ.สจ. ผต.สจ. ผชช. สจจ. และหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กองหรือเทียบเท่า) โดยมีกรอบการประเมินที่ให้กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบการประเมินที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สจจ.

๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๔๙๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ชักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดของ สจจ. รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ ให้จังหวัดทราบ

๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๕๓๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๙ (การดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)

๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๙ (การดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)

#### ผลการดำเนินงาน

- เรื่องร้องเรียนที่เป็นตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน ๒๗๑ เรื่อง
- เรื่องที่จังหวัดรายงานมาแล้ว จำนวน ๕๓ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖)
- เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑๘ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔)

มีจังหวัดที่รายงานครบถ้วนแล้ว จำนวน ๗ จังหวัด และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน ๔๘ จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดที่ไม่มีตัวชี้วัด จำนวน ๒๑ จังหวัด โดยกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการของจังหวัดเป็นหนังสือในทุกเดือนและสรุปผลการดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเอกสารในการประชุมรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

#### ๖.๑ การดำเนินการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชี้แจงประเด็นเบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการเสนอค่าของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น ๑๙๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๗๓ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การเสนอค่าของงบประมาณจำนวน ๒๒๒ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๙๐ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการจัดสรรให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. คณะกรรมการการกระจายอำนาจ คณะกรรมการส่งเสริม กิจการหอพัก คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการ

ในการนี้ นายสุรพล เจริญภูมิ ร.อ.สจ. ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ก. ให้จังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. ให้จังหวัด จำนวน ๑๐ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จึงให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในรายการอื่นได้ ในทางปฏิบัติเมื่อมีเงินเหลือจ่ายจากค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. เล็กน้อย ที่ไม่สามารถนำไปจ่ายได้เต็มเดือน จังหวัดจึงนำเงินเหลือจ่ายส่วนนี้ไปถัวจ่ายในค่าวัสดุต่าง ๆ ได้ และในกรณีที่ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ บางคณะ เช่น คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ไม่ได้นำมาถัวจ่าย เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก. เนื่องจากมีความเข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการคณะนั้น ๆ จึงถัวจ่ายเป็นรายการอื่นแทน

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้มีหนังสือชักซ้อมแนวทางปฏิบัติแจ้งไปยัง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรณีไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการคณะใดหรือมีเงินเหลือจ่าย จากค่าตอบแทนคณะกรรมการไม่ให้ทำการถัวจ่าย ทั้งนี้ ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อที่จะได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารให้จังหวัดที่งบประมาณไม่เพียงพอเพิ่มเติมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

## ๖.๒ การดำเนินการของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

### ๖.๒.๑ เบี้ยประชุมค่าตอบแทน ก.จ.จ.

สืบเนื่องจากเรื่องการจัดสรรเบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการ ก. ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ก.จ.จ. เป็นอัตราใหม่ และขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณได้

๖.๒.๒ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเน้นย้ำ การคัดเลือกภาพถ่ายผู้สมัครสอบแข่งขันให้เหมาะสม สุภาพ และสวยงามสมบูรณ์ เนื่องจากภาพดังกล่าว จะประกอบหลักฐานสำคัญประจำตัวผู้สมัคร ได้แก่ ใบสมัคร บัตรประจำตัวเข้าสอบ และหนังสือรับรอง การสอบภาค ก

๒) ระบบรับสมัครจะเริ่มเปิดในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๐.๐๐ น. และสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๒๓.๕๙ น. ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพื่อสมัครสอบได้ขยายเวลา ไปถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๒๒.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

## ๖.๓ การดำเนินการของกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ในการประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทุกวันอังคารร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระหว่างเวลาเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ถือเป็นช่องทางให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่มีประเด็นภารกิจสำคัญ สามารถติดตามผลการดำเนินงานและสื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นางสาวนภสร เหลืองอร่ามวิฑูร  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นายพลีษฐ์ เกิดขวัญ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม